



จดหมายข่าว เทศบาลเมืองปากช่อง

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562



งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ณ วัดจันทิก นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล คณะครู นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง และชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา และมอบต้นเทียนพรรษา



โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปากช่อง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรจาก กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปากช่องนานา มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดความคิดริเริ่มที่ดีขึ้น ไม่ยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตนเอง สามารถปรับจิตใจ และอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข





ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากสภาเด็ก

ณ หน้าเทศบาลเมืองปากซ่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากซ่อง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ให้ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากสภาเด็ก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานสภาเด็ก ของเทศบาลเมืองปากซ่อง



เทศบาลเมืองปากซ่องร่วมกิจกรรม TWC CROSS COUNTRY RALLY 2019

ณ หน้าสวนสาธารณะเขาแค่น นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง ประธานในพิธีเปิดแข่งขัน

TWC CROSS COUNTRY RALLY 2019 สนามที่ 2 อำเภอปากซ่อง โดยมีการปล่อยสตาร์ทรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ

ในแต่ละรุ่นที่ลงแข่งขัน



โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประชาชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากซ่อง นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง ประธานในพิธีโครงการอบรม

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองปากซ่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดสึคิ้ว (ปากซ่อง) ที่มาให้ความรู้กับประชาชนทั้ง 23 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมให้ได้รับความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน

จดหมายข่าว : เทศบาลเมืองปากซ่อง สื่อกลางบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่ปรึกษา : นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

จัดทำโดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 044-312037-8

